

# **50 NĂM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐƯỢC HỌC TẬP ĐƯỜNG LỐI THỂ DỤC THỂ THAO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Trương Quốc Uyên<sup>(1)</sup>**

**Hoạt động thể dục thể thao (TDTT) nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân và đất nước được sự định hướng, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đường lối do Đảng đề ra đã thu được những kết quả tốt đẹp. Nhu cầu của cán bộ TDTT cần có kiến thức về Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, khi đang là sinh viên học tại Trường Đại học TDTT, họ phải được học tập đường lối này.**

Đã 50 năm, Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được hình thành, bắt đầu tiến hành giảng dạy cho sinh viên các khóa của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

***Trường Cán bộ Thể dục thể thao Trung ương - tiền thân của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thực hiện thành công Đề nghị của lãnh đạo Ngành Thể dục thể thao Trung ương.***

Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện các quan điểm, chủ trương, phương pháp, nhiệm vụ, biện pháp đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác TDTT và các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhưng chưa hợp thành một chỉnh thể thống nhất bao gồm các giai đoạn, thời kỳ, mục tiêu cụ thể. Do đó công tác tuyên truyền, chỉ đạo của cơ quan TDTT, của cán bộ hoạt động TDTT ở các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, của các giáo viên Giáo dục thể chất học đường thiếu thống nhất, ảnh hưởng tới sự nghiệp phát triển nền TDTT của đất nước. Trong bối cảnh như vậy, vào đầu năm 1972, lãnh đạo ngành TDTT Trung ương đã đề nghị Ban giám hiệu Trường Cán bộ TDTT Trung ương - tiền thân của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh hiện nay thực hiện biên soạn Giáo trình và giảng dạy cho sinh viên các khóa Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Hiệu trưởng nhà trường

Nguyễn Duy Hưng thay mặt Ban giám hiệu đề nghị Bộ môn Lý luận chính trị (Bộ môn Mác - Lê Nin hiện nay) biên soạn Giáo trình và giảng dạy Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên các khóa của Nhà trường. Tập thể giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị tiến hành họp do ông Lê Mậu Đỗ, Trưởng Bộ môn chủ trì, đã nhất trí phân công giảng viên triết học Trương Quốc Uyên biên soạn Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam và giảng dạy cho sinh viên các khóa học tập giáo trình này. Vào cuối tháng 12 năm 1972, Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản biên soạn xong. Tập thể giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị họp đều nhất trí thông qua giáo trình này do giảng viên triết học Trương Quốc Uyên biên soạn rồi gửi lên Ban giám hiệu Nhà trường. Ban giám hiệu hoàn toàn nhất trí về kết cấu và nội dung của giáo trình, sau đó gửi lên lãnh đạo ngành TDTT Trung ương. Lãnh đạo ngành TDTT Trung ương thông qua, sau đó gửi lên Ban Khoa giáo Trung ương duyệt và được chấp nhận.

***Từ tháng 12 năm 1973 đến nay, đã 50 năm sinh viên các khóa Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được học tập Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam.***

Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu Nhà trường, bắt đầu từ tháng 12 năm 1973, giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị giảng dạy cho sinh viên các khóa học tập môn Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phòng Đào tạo của Trường đã xếp lịch môn học này như sau: Tổng số 40 tiết, trong đó 34 tiết giảng dạy trên lớp, 4 tiết sinh viên thảo luận theo tổ, 2 tiết kiểm tra nhận thức của sinh viên bằng viết bài trên lớp. Khóa sinh viên chuyên tu Đại học IV của Trường Cán bộ TDTT Trung ương - tiền thân của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh hiện

<sup>(1)</sup>Nhà nghiên cứu, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



### **Dưới đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành cơ sở đầu ngành trong lĩnh vực Thể dục thể thao**

nay là khóa đầu tiên được học tập Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sinh viên khóa học này đa số đã tốt nghiệp Trung cấp TDTT, họ đã trở thành những cán bộ, giáo viên đang công tác tại các cơ quan tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhiều trường học của các ngành Quốc phòng, Giáo dục được cử đi học chuyên tu Đại học khóa IV. Họ rất phấn khởi được học tập Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho biết, được học tập môn này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn, có hiệu quả hơn cho công tác TDTT, phát huy tính tích cực huấn luyện, giảng dạy TDTT.

***Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam được bổ sung nội dung và in thành sách.***

Năm 2014, Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam được bổ sung nội dung của một chương quan trọng, đó là Chương một: Cơ sở tư tưởng Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam (nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT). Trước khi Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam được biên soạn thì chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu về nội dung này. Do đó, Chương một chỉ mới đề cập tới dàn bài chứ chưa viết nội dung cụ thể.

Sự kiện quan trọng xuất hiện, thực hiện chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Khoa giáo Trung ương tiến hành Hội thảo khoa học: “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa*

*giáo*” nhân kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Bác Hồ vĩ đại, Đảng ủy ngành TDTT Trung ương cử giảng viên triết học Trương Quốc Uyên thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, nghiên cứu và báo cáo đề tài “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao*” vào ngày 17 tháng 5 năm 2004. Tất cả các nhà khoa học tại Hội thảo “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa giáo*” hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo của đề tài “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao*” và

khẳng định rằng: “*Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao không thể thiếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa giáo*”. Từ đó nội dung chương một Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam là khái quát nội dung của đề tài “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao*”. Như vậy, Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam được hoàn chỉnh.

Quý II năm 2014, Ban giám hiệu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã cho xuất bản tại Nhà xuất bản TDTT ở Hà Nội 700 cuốn Giáo trình Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam để phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Giáo trình này còn tiếp tục được bổ sung qua các giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, từ năm 2021 đến năm 2030 và các giai đoạn nối tiếp về các quan điểm, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp được đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về TDTT, của các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Đường lối TDTT của Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan trọng. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã biên soạn Giáo trình và giảng dạy cho sinh viên các khóa học tập 50 năm qua. Việc làm này rất nghiêm túc, chu đáo, toàn diện về sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên TDTT cho đất nước.